



### การบันทึกทรัพย์สินทรัพย์สินถาวรจากการบริจาค

เพื่อบันทึกการได้มาของสินทรัพย์ กรณีที่ได้รับบริจาค และบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

#### ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.ทุกหน่วยเบิกจ่ายเมื่อได้รับมอบสินทรัพย์จากการรับบริจาค ต้องทำการตรวจรับพัสดุ และจะต้องพิจารณาว่าสินทรัพย์นั้นได้ระบุมูลค่ามาด้วยหรือไม่ ถ้าไม่ได้ระบุมูลค่าจะต้องมีการตีราคาสินทรัพย์ตามราคายุติธรรม และต้องส่งเอกสารมาให้กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ดำเนินการบันทึกเป็นสินทรัพย์ หรือค่าใช้จ่าย (กรณีครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 จะต้องบันทึกเป็นบัญชีค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์) ของหน่วยงานในระบบ GFMIS ให้

โดยเอกสารที่ต้องจัดส่งให้กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลังประกอบด้วย

1).บันทึกข้อความแจ้งการรับสินทรัพย์จากการบริจาค (ควรแจ้งรายละเอียดของสินทรัพย์จากการบริจาคให้ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนเงินและจำนวนต่อหน่วย)

2).ใบตรวจรับพัสดุ (มีความสำคัญมากมีผลต่อการคิดค่าเสื่อมราคา)

2.เมื่อกลุ่มบริหารสินทรัพย์ได้รับเอกสารแล้ว จะทำการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่หน่วย งานจัดส่งมาให้ว่าครบถ้วนหรือไม่ จึงจะสร้างรหัสสินทรัพย์ถาวรรายตัว 12 หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 1 และตามด้วยลำดับที่ (Running Number) เช่น 1XXXXXXXXX3 เพื่อใช้ในการบันทึกทรัพย์สิน ดังนั้นเมื่อได้รับรหัสสินทรัพย์ 12 หลัก จึงจะทำการบันทึกทรัพย์สินถาวรจากการบริจาคให้หน่วยงานได้

3.กลุ่มบริหารสินทรัพย์ จัดส่งรายละเอียดรหัสสินทรัพย์ถาวรรายตัวจากการบริจาคที่ได้จากระบบ GFMIS กลับให้หน่วยงาน เพื่อบันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์

### ตัวอย่างบัญชีที่ได้จากระบบ GFMIS เปรียบเทียบกับบัญชีมือตามหลักเกณฑ์คงค้างเดิม

ขั้นตอน	รหัสบ/ช	บัญชีที่เกิดขึ้นในระบบ GFMIS	บัญชีมือ(ตามหลักเกณฑ์คงค้างเดิม)	หมายเหตุ
ในระบบGFส่วนกลางทำให้	2213010101	เดบิต สินทรัพย์ (ที่ได้จากการบริจาค) 100	เดบิต อาคาร/อุปกรณ์ (ที่ได้จากการบริจาค) 100	ด้านทั่วไป
		เครดิต รายได้รอการรับรู้* 100	เครดิต รายได้รอการรับรู้* 100	
		หน่วยงานบันทึกทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค	หน่วยงานบันทึกทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค	
<b>หมายเหตุ* ทุกสิ้นปีปรับบัญชีรายได้รอการรับรู้เป็นรายได้จากการบริจาคเท่ากับค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์บริจาคในแต่ละปีนั้น</b>				
ขั้นตอน	รหัสบ/ช	บัญชีที่เกิดขึ้นในระบบ GFMIS	บัญชีมือ(ตามหลักเกณฑ์คงค้างเดิม)	หมายเหตุ
ในระบบGFส่วนกลางทำให้	2213010101	เดบิต รายได้รอการรับรู้* 20	เดบิต รายได้รอการรับรู้* 20	ด้านทั่วไป
	4302030101	เครดิต รายได้ช่วยเหลือและบริจาค 20	เครดิต รายได้จากเงินช่วยเหลือและบริจาค 20	
		หน่วยงานบันทึกปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้จากการบริจาคทุกสิ้นปี	หน่วยงานบันทึกปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้จากการบริจาคทุกสิ้นปี	